



ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KHOANH VÙNG, ĐẬP DỊCH TẠI XÃ NGUYỄN XÁ



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khoanh vùng, đập dịch tại xã Nguyễn Xá (Vũ Thư).

Sáng ngày 14/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khoanh vùng, đập dịch tại xã Nguyễn Xá (Vũ Thư). Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế.

Sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, thực hiện chỉ đạo của huyện Vũ Thư về phong tỏa để xét nghiệm diện rộng, xã Nguyễn Xá đã lập các chốt, tổ chức truy vết, khoanh vùng, đập dịch. Kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của xã, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt duy trì nghiêm việc phong tỏa, quản lý chặt chẽ người dân tại các thôn, tuyệt đối không được quản lý theo kiểu "Chật vòng ngoài, lỏng vòng trong", yêu cầu nhà nào ở nhà đó, hạn chế việc đi lại nếu không thực sự cần thiết. Đồng chí yêu cầu huyện Vũ Thư phối hợp với ngành Y tế tiếp tục tổ chức

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG - NGUYỄN THỜI

Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi tại tỉnh Thái Bình của UBND tỉnh ban hành ngày 12/11/2021, sẽ tổ chức tiêm cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi. Tiêm theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ

tuổi, theo tiến độ cung ứng vắc-xin và diễn biến của dịch Covid-19 tại Thái Bình. Để thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả, khoa học, đối với trẻ đi học sẽ tiêm tại cơ sở giáo dục hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp bảo đảm an toàn tiêm chủng

và phòng, chống dịch bệnh. Đối với trẻ không đi học, tiêm tại điểm tiêm chủng cố định trên địa bàn do UBND các huyện, thành phố lựa chọn. Trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại Bệnh viện Nhi Thái Bình hoặc các bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi... Các ngành, các huyện, thành phố, trường đại

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 14/11

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 14/11, số ca nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 253,3 triệu người, trong đó hơn 5,1 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 14/11, cả nước ghi nhận 8.176 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước (giảm 288 ca so với ngày 13/11). Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.026.522 ca nhiễm Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 98,9 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi trong ngày là 5.257 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi tính đến nay lên 863.311 ca. Số ca nặng đang điều trị là 3.947 ca.

Tại Thái Bình, ngày 14/11 ghi nhận 143 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới. Tính đến 21 giờ 20 phút ngày 14/11, toàn tỉnh có 1.383 trường hợp F1 và 5.459 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10 đến nay) là 23.881 trường hợp. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện là 229 bệnh nhân. Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.936 trường hợp, trong đó 1.639 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 297 trường hợp đang chờ kết quả. Tính đến 20 giờ 50 phút ngày 14/11, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.163.694 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ám sát các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đặt ra cho công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các đơn vị, địa phương chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, từ đó góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tại Trường Chính trị tỉnh, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu đề ra. Đồng chí Nguyễn Đức Luận, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: Nhà trường chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, nghiệp vụ và xử lý tình huống; áp dụng các phương pháp dạy hiện đại, tích cực và khai thác các thiết bị dạy học hiện đại vào triển khai bài học. Hiện nay, 100% giảng viên của Trường đều sử dụng giáo án điện tử. Nhà trường yêu cầu giảng viên các khoa

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho học viên.



Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho học viên. Ảnh tư liệu

chuyên môn thường xuyên cập nhật, bổ sung kịp thời những điểm mới trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chỉ đạo mới của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào các bài giảng, bảo đảm tính thực tiễn, tính thời sự cho các nội dung giảng dạy. Nghiên cứu xây dựng, nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng theo chức danh để bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ theo từng vị trí công tác. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy. Ngoài ra Trường còn chú trọng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên bằng nhiều hình thức như: tự đào tạo, đào tạo tại chỗ, cử đi học tại các trường trung ương. Đến nay, 100% giảng viên của Trường có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

(Xem tiếp trang 3)

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Sáng ngày 13/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 25 điểm cầu trong cả nước tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên. Các đồng chí: Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dự hội nghị. Điểm cầu Thái Bình đặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và đại diện giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã phổ biến, giảng dạy chuyên đề văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; chuyên đề kỹ năng thoát hiểm khi gặp tai nạn giao thông đường bộ và sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, các em học sinh, sinh viên được hướng dẫn kỹ năng lái mô tô, các thao tác an toàn trước khi điều khiển mô tô

Tập trung cao, chủ động ứng phó với dịch

(Xem trang 3)

Người dân khai báo y tế khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.